

Các biện pháp phòng, chống dịch mới sẽ có áp dụng kể từ 12 giờ ngày 22-7 cho đến khi có thông báo mới.

Còn thì, yêu cầu mọi người dân ở trong nhà, chỉ ra ngoài khi cần thiết như đi công tác, đi làm việc các quan công sở, nhà máy. Các sản xuất, kinh doanh dịch vụ hàng hóa thiết yếu có phép hoạt động nhưng phải thực hiện nghiêm chỉnh biện pháp 5K.

Mọi người dân ra ngoài khi mua lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu, mua thuốc chữa bệnh, cụ thể những người đi không cách 2 mét khi giao tiếp, không tụ tập trung quá 2 người. Thành phố cũng yêu cầu dừng tất cả các hoạt động thể thao thể thao thể thao, đi bộ thể thao; dừng tất cả các hoạt động kinh doanh không thiết yếu.

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ liên quan trực tiếp đến hoạt động ngân hàng và bảo trì doanh nghiệp như công chứng, luật sư, bưu chính, viễn thông, dịch vụ hỗ trợ vận chuyển, dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa, khám chữa bệnh, mai táng... có hoạt động.

Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh bao gồm phòng khám 3 tầng. Các chi nhánh theo tuyến suất, tạm dừng buôn bán các mặt hàng không thiết yếu thể thao, siêu thị. Các cơ quan, công sở làm việc không quá 50% số người, tạm dừng các cuộc họp không cần thiết.

Đối với những người đi làm việc phải có thể thao công chức, thể thao nhân viên trình báo khi cần thiết. Cán bộ, công nhân, người lao động khi đi làm thực hiện nghiêm chỉnh 1 con người 2 im lặng.

Song song đó, thành phố tạm dừng hoạt động giao nhận hàng hóa như shipper, grab, xe kinh doanh đi 9 chỗ người. Các gia đình không tổ chức sinh hoạt tập thể như sinh nhật, tiệc tùng. Các đám tang không kéo dài quá 48 tiếng đồng hồ, không tụ tập trung quá 20 người.

“Các cơ quan thông tin báo chí tuyên truyền cho người dân hiểu về nguy cơ lây lan dịch trên địa bàn thành phố như chúng ta không thực hiện các biện pháp mạnh. Bên cạnh đó, người dân bình tĩnh, thành phố cung cấp lương thực, thực phẩm, không khan hiếm. Xin nói thêm là thành phố không thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg mà chỉ áp dụng thêm một số biện pháp mạnh cho phù hợp với tình hình dịch bệnh hiện nay”, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chính nhận mạnh.

Phát biểu tại cuộc họp, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lạng Sơn Nguyễn Minh Trí nhấn các nhiệm vụ, địa phương tập trung tuyên truyền các chỉ thị, biện pháp mới trong công tác phòng, chống dịch người dân hiểu và nghiêm chỉnh cùng thành phố.

Đồng thời, thành phố cũng các giải pháp siết chặt công tác quản lý, vận động người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết để tránh lây lan dịch bệnh.

Phó Bí thư Thành ủy Lạng Sơn Nguyễn Minh Trí cho rằng: “Về chiến lược như thể hiện này, việc áp dụng xét nghiệm diện rộng các khu vực phòng ngừa nên hòa vào kế hoạch chung của thành phố. Vì vậy, Sở Y tế cần nhắc lại kế hoạch và chiến lược xét nghiệm và phát hiện, truy vết các F0 những vận tải kim cương”.

Theo bác sĩ Tôn Thị Thanh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố, ngày 21-7, thành phố ghi nhận 28 ca mắc Covid-19, trong đó có 9 ca nặng. Tính từ ngày 10-7 đến chiều 21-7, địa phương ghi nhận 279 trường hợp F0. Số phòng, xã ghi nhận F0 đến thời điểm này là 36/56 phòng, xã.

Những ngày qua, các quận như: Thanh Khê, Liên Chiểu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ và huyện Hòa Vang ưu tiên ghi nhận ca nhiễm Covid-19 trong cùng ngày những nhà xác như các nguồn lây.

“Hiện nay, nhiều khả năng những ca lây nhiễm trên địa bàn thành phố là do chủng Delta gây ra nên lây lan nhanh. Do đó, việc truy vết cần thực hiện nhanh chóng không theo kiểu lây lan của virus. Chính vì vậy, thành phố cần áp dụng mạnh hơn các biện pháp giãn cách nhằm hạn chế tiếp xúc gần để ngăn ngừa lây”, bác sĩ Thanh cho

bit.

Theo baodanang.vn

TNG ÀI DCH V CÔNG: (0236) **1022** hoc ***1022** , **min phí phc v**

- 1. Nhn phn ánh, góp ý** ca ngi dân cho Thành ph và chuyn c quan chc nng x lý
- 2. Hng dn, gii áp TH TC hành chính, quy nh, chính sách**
- 3. Hng dn s dng dch v chính quyn in t**
- 4. Cung cp các thông tin khác ca Thành ph (thiên tai, a im, s kin,)**
- 5. Cung cp dch v Call Center , nhn tin CSKH chuyên nghip, GIÁ R NHT.**